



อยากกินเปิดปีกกึ่งตึงที่นี้... อัน อัน เหลลา

ร้านอาหารจีนรสชาติดี เปิดปีกกึ่งราคาไม่แพง ไก่เบตงที่หากินได้เพียงที่นี่ที่เดียว ร้านอัน อัน เหลลา ทองหล่อ นับว่าตรุษจีนนี้ต้องไปกินเสียหน่อยครับ... เป็นการเริ่มปีใหม่ออย่างมั่งมีศรีสุข...

ตรุษจีนปีมังกร ขอให้ผู้อ่านโชคดีมีชัย สุขภาพแข็งแรง เงินทองมีใช้ ร่างกายแข็งแรง เฮฮา ไซโย ไซโย ไซโย

ปีนี้ความอึดอัดยังคงมีอยู่ ไม่รู้ว่าน่าจะมาเยี่ยมเยียนอีกเมื่อไร เห็นว่าอีก 4 เดือน ก็เข้าหน้าฝนแล้ว พวกเขาท่านๆ เตรียมพร้อมแล้วหรือยัง แต่ผมคิดว่าจะแล้งเสียมากกว่า เขาเป็นว่าจะนำหรือจะแล้ง ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกัน

ตรุษจีนทั้งที คงต้องหาร้านอาหารกินกันหน่อย นึกไปนึกมา ร้านที่อยากกินต้องเป็นอาหารจีน มีเปิดปีกกึ่งกินด้วย คงจะดีไม่น้อย สมัยนี้เปิดตัวหนึ่งราคาเกือบพัน จะหาอร่อยและถูก คงมีอยู่เจ้าเดียวมั้ง "ร้าน อัน อัน เหลลา" บอกชื่อนี้แล้วทุกคนในแวดวงคนนักกินต้องร้องอ้อ นั่นแหละครับ ร้านนี้เปิดตัวมากกว่า 30 ปี บนถนนทองหล่อ คนในละแวกนั้นก็ยอมรับฝีมือแล้วเดี๋ยวก่อนว่าเด็ดขาด มาจัดกันเลยดีกว่าว่า วันนี้เราจะกินอะไรดี

มาถึงร้านนี้ ที่ขึ้นชื่อว่าเปิดปีกกึ่งถูกที่สุด ตัวละเพียง 360 บาท เท่านั้น อย่างนี้จะเหลือหรือครับ เปิด 1 ตัว (ส่วนเนื้อขอเอากลับไปทำจับจ่าย) เปิดที่นี่ต้องกินร้อนๆเท่านั้นหนึ่งจะกรอบน้ำจิ้มก็ไม่หวานจนเกินไป ได้เครื่องเคียงอย่างแตงกวาและต้นหอมมาด้วยแล้วล่ะก็...สุดๆ แนมด้วยพริกแดงดอง เข้ากันเป็นอย่างดีมาก อีกงานที่หากินที่ไหนยากเหลือเกิน คือ ผักน้ำผัดกระเทียม ต้องบอกครับว่าสุดยอดเลยครับ ส่วนผมต้องขอกินไก่เบตงนี่ ไก่เบตงเป็นไก่ที่ขึ้นชื่อว่าจะดีจริงๆ เหมือนกับแมงกะพรุน กรอบกรอบ เนื้อนุ่ม ไก่ที่นี้สั่งตรงไปบ้านจากเบตง มาหนึ่งให้กินกันทุกวัน น้ำจิ้มไก่รสดีมากครับ มาทุกครั้งสั่งทุกครั้ง นอกจากนี้ ผมยังสั่งบะหมี่ อัน อัน เหลลา ผมไม่เคยกินจานนี้มาก่อน แต่พอได้กินต้องบอกเลยว่าชอบมากครับ หอมเส้นแอมมากฯ ส่วนเครื่องครบถ้วน อร่อยมาก ตกท้ายด้วยพุทราทอด ร้านนี้ไม่หวานจนเลี่ยน ตัวแบ่งกรอบได้ใจ กินกับน้ำจิ้มร้อน สุดยอดครับ

ร้าน อัน อัน เหลลา ไปไม่ยากครับ ร้านอยู่ในซอยสุขุมวิท 26 ในโครงการเอสแควร์ หรือตรงข้ามเค วิลเลจครับ เข้ามาได้จากทั้งซอยสุขุมวิท 26 และพระรามสี่ ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 10.00-22.00 ไปไม่ถูกโทรไปก่อนที่ 0-2261-8188-9

Rating : ชาตินี้ต้องกิน
Latitude : 13.73426
Longitude : 100.58328
เรื่องและภาพโดย

ธนา ทูมมานนท์

www.facebook.com/baypalace

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

